

Số: /KH-TTĐVTH

Tân Tiến, ngày 25 tháng 12 năm 2025

KẾ HOẠCH
Tuyên truyền Cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI
và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Căn cứ Kế hoạch số 67A/KH-UBND, ngày 06 tháng 10 năm 2025 của Ủy ban nhân dân xã Tân Tiến về Triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Đồng Nai, nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên địa bàn xã Tân Tiến.

Căn cứ Kế hoạch số 05/KH-TTĐVTH, ngày 04 tháng 12 năm 2025 về Kế hoạch công tác năm 2026 của Trung tâm Dịch vụ tổng hợp.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ. Trung tâm Dịch vụ tổng hợp ban hành Kế hoạch tuyên truyền Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn xã với các nhiệm vụ như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Thông qua công tác thông tin tuyên truyền nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đạt kết quả cao, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân. Qua đó, góp phần tích cực vào việc xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trên địa bàn xã đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

2. Yêu cầu

Công tác tuyên truyền bầu cử phải đúng sự chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng của Đảng và Hội đồng Bầu cử quốc gia, của tỉnh, của Ủy ban bầu cử xã và Tiểu ban tuyên truyền; đảm bảo chất lượng, nhanh, kịp thời, đúng thời gian, tiến độ và hiệu quả cao nhất, tạo không khí phấn khởi trong Nhân dân tham gia đi bầu cử theo đúng luật định, thật sự là ngày hội của toàn dân. Các thông tin tuyên truyền phải gắn chặt với các sự kiện chính trị của đất nước, của dân tộc và của địa phương trong cùng thời điểm.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031; phân tích, làm rõ bối cảnh diễn ra sự kiện chính trị quan trọng này, đó là đất

nước ta sau 40 năm đổi mới đã đạt nhiều thành tựu trên mọi lĩnh vực đời sống cũng như vượt qua những khó khăn, thách thức.

2. Quán triệt đầy đủ, sâu sắc chủ trương, quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về cuộc bầu cử được nêu trong các Chỉ thị của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ (*Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 22/10/2025 của UBND tỉnh về tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Đồng Nai, nhiệm kỳ 2026 - 2031*); các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cơ quan chức năng các cấp, như ủy ban Thường vụ Quốc hội (*Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 25/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 24/6/2025; Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 16/5/2025 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; Chỉ thị số 05-CT/UBND ngày 22/10/2025 của UBND tỉnh về tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Đồng Nai, nhiệm kỳ 2026 - 2031*) và các văn bản của Hội đồng Bầu cử quốc gia, của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội đồng nhân dân các cấp. Tuyên truyền, quán triệt đầy đủ, sâu sắc chủ trương, định hướng, quan điểm chỉ đạo, lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền xã Tân Tiến như Kế hoạch số 67A/KH – UBND, ngày 06 tháng 10 năm 2025 của Ủy ban nhân dân xã Tân Tiến về Triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Đồng Nai.

3. Tuyên truyền các quy định của pháp luật, như: Nghị quyết số 203/2025/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có hiệu lực thi hành từ ngày 16 tháng 6 năm 2025, Luật Tổ chức Quốc hội năm 2015 (vừa được bổ sung một số điều theo Luật số 65/2020/QH14), Luật Tổ chức chính quyền địa phương (vừa được bổ sung một số điều theo Luật số 47/2019/QH14), trong đó tập trung tuyên truyền vị trí, vai trò của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp; nguyên tắc bầu cử, tiêu chuẩn đại biểu, quyền bầu cử và ứng cử của công dân; số lượng, cơ cấu đại biểu (độ tuổi, vùng miền, thành phần...); việc thẩm định hồ sơ, danh sách, lý lịch của người được giới thiệu ứng cử và tự ứng cử, quyền lợi và trách nhiệm của cử tri... Chú trọng tuyên truyền, giới thiệu những điểm mới của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2030.

4. Tuyên truyền về những thành tựu của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp qua các thời kỳ; khẳng định sự kế thừa, phát huy tinh thần đổi mới của Quốc hội trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước; việc thực hiện trách nhiệm là cơ quan quyền lực Nhà nước trong việc thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng thành chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc trong những năm vừa qua, đặc biệt là 05 năm gần đây.

5. Tuyên truyền sự lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả của cấp ủy đảng và chính quyền xã đối với công tác bầu cử (công tác chuẩn bị tổ chức và quá trình thực

hiện...); tuyên truyền kết quả bầu cử và không khí dân chủ, đúng pháp luật trong bầu cử, nhất là ý thức tự giác thực hiện quyền lợi và trách nhiệm của cử tri.

6. Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước; các hoạt động chào mừng cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp; các tập thể, cá nhân điển hình có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử.

Tuyên truyền đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để kích động, gây rối, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá Đảng và Nhà nước.

II- THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Đợt 1 (Từ ngày 25/12/2025 đến ngày 28/02/2026):

- Tập trung tuyên truyền Nghị quyết số 203/2025/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có hiệu lực thi hành từ ngày 16 tháng 6 năm 2025, Luật Tổ chức Quốc hội năm 2015 (vừa được bổ sung một số điều theo Luật số 65/2020/QH14), Luật Tổ chức chính quyền địa phương (vừa được bổ sung một số điều theo Luật số 47/2019/QH14).

- Tuyên truyền các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cơ quan chức năng các cấp, như Ủy ban Thường vụ Quốc hội (*Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 25/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 24/6/2025; Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 16/5/2025 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; Chỉ thị số 05-CT/UBND ngày 22/10/2025 của UBND tỉnh về tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Đồng Nai, nhiệm kỳ 2026 - 2031, Kế hoạch số 67A/KH-UBND, ngày 06 tháng 10 năm 2025 của Ủy ban nhân dân xã Tân Tiến về Triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Đồng Nai*, hướng dẫn về bầu cử; tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội khoá XVI, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; quy định về giới thiệu người ứng cử, tự ứng cử; quyền lợi và trách nhiệm của cử tri.

- Tuyên truyền những thành tựu của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp qua các thời kỳ; đặc biệt là những đổi mới trong hoạt động lập pháp, giám sát, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, của tỉnh trong những năm gần đây.

- Tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Đảng ủy; HĐND-UBND tỉnh, HĐND-UBND xã, của Ủy ban bầu cử tỉnh- UBBC xã và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh-Ủy ban MTTQ Việt Nam xã liên quan đến công tác bầu cử.

2. Đợt 2 (Từ 01/3/2026 đến 15/3/2026):

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, tiêu chuẩn đại biểu HĐND; quyền, nghĩa vụ của người ứng cử; quyền và nghĩa vụ của cử tri; các quy định về trình tự bầu cử và thể thức bầu cử; thông tin tư liệu tổng hợp các số liệu về các kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội từ khóa I đến khóa XV.

- Trước 15 ngày khi diễn ra ngày bầu cử (15/3/2026), tăng cường thời lượng tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và tập trung cao điểm sáng, trưa, chiều trước ngày diễn ra bầu cử 5 ngày (15/3/2026) với nội dung chính như: Thông tin về không khí bầu cử, diễn biến, tiến độ, kết quả bầu cử ở các địa phương.

3. Đợt 3 (Từ 16/3/2026 đến 10/4/2026):

- Tập trung thông tin, tuyên truyền về kết quả bầu cử; trách nhiệm của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp và các đại biểu trong nhiệm kỳ 2026 - 2031 và các hoạt động chào mừng thành công cuộc bầu cử trong toàn xã.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với Bộ phận Truyền thông

- Căn cứ nhiệm vụ được giao, kịp thời tham mưu đảm bảo việc phát thanh và tiếp sóng các chương trình thời sự của Đài tiếng nói Việt Nam; Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai để phục vụ nhu cầu thông tin thiết yếu của Nhân dân địa phương trên hệ thống truyền thanh thông minh. Đảm bảo thời lượng phát sóng các ngày trong tuần theo quy chế hoạt động và lịch phát thanh hàng tuần.

- Tuyên truyền về công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử, các điểm bầu cử; danh sách, lý lịch trích ngang của người được giới thiệu ứng cử, tự ứng cử để bầu vào Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

- Tuyên truyền lòng ghét các tin, bài đầu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để kích động, gây rối, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá Đảng và Nhà nước trong chuyên mục phòng, chống âm mưu diễn biến hòa bình hàng ngày trong tuần.

- Tổ chức xây dựng khoảng 40 đầu chuyên mục “Hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND” phát sóng hàng ngày sau chương trình thời sự với thời lượng 03 - 05 phút, bám sát vào 3 mốc thời gian cao điểm của 3 đợt; đồng thời tuyên truyền lòng ghét các đầu chuyên mục trong chuyên mục “Phổ biến pháp luật” theo các nội dung tuyên truyền trên.

- Tăng cường viết tin bài, bài viết các hoạt động liên quan đến bầu cử, gương người tốt, việc tốt, cách làm sáng tạo, hiệu quả để thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng...

- Đảm bảo vận hành hệ thống thiết bị kỹ thuật để thực hiện tốt việc tiếp sóng; thường xuyên kiểm tra, sửa chữa, khắc phục các cụm loa phát thanh khi có sự cố xảy ra, đảm bảo 100% các cụm loa hoạt động ổn định, phục vụ tốt công tác tuyên truyền, phát thanh về Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử HĐND các cấp.

- Bám sát nội dung tuyên truyền tại mục I và thời gian tuyên truyền tại mục II kế hoạch này để có sự linh động sản xuất, khai thác các bài phản ánh, phóng sự, thông tin liên quan đến Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử HĐND các cấp trên địa bàn xã.

2. Đối với Bộ phận Văn hóa – Thể thao

Tổ chức cắt dán băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích trên các trục đường chính của xã, các cổng chào khu dân cư, nhà văn hóa và các điểm bầu cử.

Tham mưu tổ chức văn nghệ chào mừng thành công cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 gắn với sự kiện Đại hội thể dục, thể thao xã Tân Tiến lần thứ I, năm 2026.

Tổ chức tham mưu xe hoa tuyên truyền lưu động về cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Phối hợp các khu dân cư treo cờ tổ quốc, cờ chuỗi trước trụ sở Đảng ủy, UBND, các điểm bầu cử.

3. Đối với bộ phận môi trường

Đảm bảo cảnh quan Xanh – Sạch – Đẹp trên các trục lộ chính, đặc biệt là các điểm diễn ra bầu cử.

Phối hợp với các khu dân cư. Chinh trang đô thị, vệ sinh đường làng, ngõ xóm trước trong và sau bầu cử.

4. Đối với bộ phận kế toán

Bám sát chức năng, nhiệm vụ, nguồn kinh phí được giao, tham mưu cơ quan đảm bảo các hoạt động tuyên truyền bầu cử theo quy định.

5. Đối với bộ phận tổng hợp

Thường xuyên cập nhật các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, UBND, các cơ quan cấp trên để triển khai đến các bộ phận liên quan thực hiện, thường xuyên cập nhật báo cáo trước trong và sau bầu cử theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 của Trung Tâm dịch vụ tổng hợp. Đề nghị các bộ phận nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT HĐND-UBND xã,
- Ban xây dựng Đảng,
- UB.MTTQVN xã,
- Phòng VH-XH,
- UBBC xã - Tiêu Ban TT Bầu cử xã,
- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hùng Vương